

คำถามที่พบบ่อยของแผนที่จุดเติมน้ำ

ทำไมควรเข้าร่วมเครือข่ายจุดเติมน้ำทรชฮีโร่?

มากกว่า 80% ของผู้คน จะเลือกสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมเครือข่ายของเราเป็นวิธีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อโลกที่สะอาดแบบง่าย ๆ และเสียค่าใช้จ่ายน้อย* เข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ และช่วยส่งเสริมการลดมลพิษพลาสติกและภาวะโลกร้อนได้อย่างมหาศาล และยังช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในชุมชนของคุณอีกด้วย

*คุณจ่ายเพียงค่าน้ำดื่มที่คุณมอบให้ฟรีเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดในการเข้าร่วมเครือข่าย

หากต้องการเข้าร่วมต้องทำอะไร?

1. มีน้ำดื่มฟรีให้เติมสำหรับทุกคนที่มีขวดทรชฮีโร่
2. ติดป้ายจุดเติมน้ำทรชฮีโร่ เพื่อแสดงว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
3. ถ่ายรูปจุดเติมน้ำของคุณและเข้าไป [ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา](#)

คิดเงินค่าน้ำดื่มแบบเติมได้ไหม?

คุณจะไม่สามารถคิดเงินค่าน้ำดื่มกับผู้ที่ถือขวดน้ำทรชฮีโร่มาเติมได้ แต่สำหรับผู้ที่น่าขวดน้ำแบบอื่นมาเติม คุณสามารถคิดเงินได้เล็กน้อยตามสมควร โดยแจ้งราคาได้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ปกติแล้วเราแนะนำให้คิดราคาที่เหมาะสมกับหรือน้อยกว่าการซื้อน้ำดื่มแบบขวด

กลัวว่าจะมีคนเติมน้ำดื่มฟรีเกินจำเป็น

เรามีนโยบายที่ยุติธรรมเพื่อปกป้องคุณ โดยคุณสามารถพิมพ์ถ้อยคำนี้ เพื่อแสดงให้กับลูกค้าที่คุณเชื่อว่าเขาเปรียบความมีน้ำใจของคุณ : “พันธมิตรจุดเติมน้ำทุกแห่งมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการกับผู้ใดก็ตามที่มีความเป็นไปได้ว่าจะทำลายความตั้งใจในการให้นี้ ยกตัวอย่างเช่น การนั่งที่ร้านโดยดื่มเพียงน้ำดื่มฟรี ไม่ใช่จ่ายสิ่งอื่นใดในร้านเลย หรือนำภาชนะที่ใหญ่เกินไปมาเพื่อเติมน้ำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธมิตรแต่ละแห่งจะตัดสินใจ”

น้ำดื่มที่ให้เติมต้องเป็นแบบเย็นไหม?

ไม่ต้อง ไม่จำเป็น แต่ลูกค้าบางส่วนก็อาจจะชอบน้ำเย็น

จะต้องมีเครื่องกदन้ำดื่มไหม?

ไม่ต้อง ไม่จำเป็น แต่ลูกค้าชาวต่างชาติมักจะรู้สึกไว้วางใจมากกว่าหากเป็นเครื่องกदन้ำ สามารถใช้น้ำดื่มที่ใสเหยือกไว้ หรือแจ้งขอที่เคาน์เตอร์ สิ่งสำคัญคือห้ามมีการใช้น้ำดื่มจากขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

จะต้องเลิกขายน้ำดื่มในขวดพลาสติกไหม?

ไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องหยุดขายน้ำดื่มในขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง อย่างไรก็ตาม พันธมิตรของเราจำนวนมากเลือกที่จะทำแบบนี้ เพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนมาเป็นแบบเดิมนั้น ได้ประโยชน์ทั้งต่อโลกใบนี้และต่อชื่อเสียงของพวกเขา

ต้องวางป้ายจุดเดิมน้ำไหม?

ใช่ เป็นสิ่งจำเป็น เรามีป้ายในสีฟ้า, เหลือง, และขาวดำ สามารถเลือกให้เข้ากับการตกแต่งของร้านได้

ไม่มีเครื่องปรีน

ให้ติดต่อกลุ่มแทรชฮีโร่ที่ใกล้ที่สุด หรืออีเมล thailand@trashhero.org ซึ่งอาจจะมีป้ายที่พิมพ์ไว้แล้วมอบให้คุณได้

ผู้คนจะหาธุรกิจของเราเจอได้อย่างไร?

เมื่อได้จัดตั้งจุดเดิมน้ำและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะนำชื่อธุรกิจของคุณเข้าสู่แผนที่จุดเดิมน้ำของเรา ผู้คนพบคุณได้จากจุดเดิมน้ำในพื้นที่ ถ้าคุณมีกลุ่มแทรชฮีโร่อยู่ใกล้ ๆ พวกเขายังสามารถช่วยโปรโมทธุรกิจของคุณในฐานะจุดเดิมน้ำในโซเชียลมีเดียของพวกเขาได้อีกด้วย

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอยู่ในแผนที่หรือไม่?

ไม่มี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอยู่ในแผนที่

เมื่อเข้าอยู่ในแผนที่แล้ว สามารถเปลี่ยนรายละเอียดของธุรกิจภายหลังได้หรือไม่?

ได้แน่นอน แค่เพียงติดต่อแจ้งเรามา เราจะพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จภายใน 2-3 วัน

สามารถเอาธุรกิจออกจากแผนที่ได้หรือไม่ หากเปลี่ยนใจภายหลัง?

ได้แน่นอน แค่เพียงติดต่อแจ้งเรามา เราจะนำชื่อธุรกิจของคุณออกภายใน 2-3 วัน

คำถามที่พบบ่อยของขวดน้ำแทรชฮีโร่ (สำหรับธุรกิจ)

หมายเหตุ : คำถามที่พบบ่อยของขวดน้ำแทรชฮีโร่สำหรับองค์กรที่ต้องการจำหน่ายขวดน้ำแทรชฮีโร่และมีจุดเดิมน้ำดื่ม (พันธมิตรจุดเดิมน้ำ) จะไม่สามารถส่งชื่อขวดน้ำไปจำหน่ายได้หากไม่มีจุดเดิมน้ำดื่มฟรี เราจะไม่จำหน่ายปลีกขวดน้ำให้กับบุคคล หรือแก๊งค์กรที่ไม่มีจุดเดิมน้ำดื่ม

เกี่ยวกับขวด (ขนาด, วัสดุ, โรงงาน)

ขวดน้ำพลาสติกผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง สแตนเลสสตีลฟู้ดเกรด 304 - วัสดุที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของคน และสามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จักจบ เป็นขวดน้ำชั้นเดียว (ไม่ใช่แบบเก็บอุณหภูมิร้อนหรือเย็น) และจุน้ำได้ 750 มล. ด้านนอกเคลือบด้วยโลโก้ขวดพลาสติกตามด้วยคำว่า "Love Thailand" ผลิตในจีนและนำเข้าโดยซีพีฟลายเออร์ของไทย
ดูวิธีการดูแลขวดน้ำตรงนี้

ขวดมีราคาเท่าไร?

ขวดพลาสติกขายขวดน้ำให้พันธมิตรจุดเติมน้ำในราคาต้นทุน ไม่มีส่วนต่างใดเพิ่มเติม ณ ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 140 บาทต่อขวด ไม่มีราคาที่ลดลงสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก และสามารถแจ้งซีพีฟลายเออร์ได้ หากต้องการใบกำกับภาษี

ต้องจำหน่ายขวดในราคาเท่าไร?

ขวดน้ำจะต้องจำหน่ายในราคาที่กำหนดคือ 240 บาทเท่านั้น ไม่มากกว่า หรือน้อยกว่า นี้จะทำให้คุณได้กำไร 100 บาทต่อขวด ซึ่งจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายการเติมน้ำอย่างน้อย 100 ครั้ง* ราคาที่กำหนดก็เพื่อให้ไม่มีการแข่งขันกันระหว่างพันธมิตรจุดเติมน้ำ

ในกรณีของสถานศึกษาหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ สามารถตั้งราคาเองได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินไปกว่าราคาที่กำหนดไว้ข้างต้น

(*ตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคาน้ำดื่มในถัง 20 ลิตร)

ต้องขายอย่างเดียวหรือเปล่า? (ซื้อเพิ่มมอบเป็นของขวัญได้ไหม?)

ขวดน้ำสามารถมอบให้ฟรี (ไม่ต้องขาย) กับพนักงาน, นักเรียน หรือลูกค้า ฯลฯ ได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจทัวร์ หรือการเข้าพักในโรงแรม โดยจะต้องสั่งจำนวนขั้นต่ำตามที่แจ้งด้านล่าง และจะต้องมีน้ำดื่มฟรีให้เต็มได้กับผู้ที่ได้รับขวดน้ำด้วย

ซื้อขวดน้ำโดยไม่มีจุดเติมน้ำสาธารณะได้หรือไม่?

สถานที่ที่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะ เช่น โรงเรียน หรือวิลล่าส่วนตัว ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดของการมีจุดเติมน้ำดื่มสำหรับสาธารณะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องเตรียมน้ำดื่มฟรีไว้ให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่นั้น ๆ ได้ โดยพันธมิตรจุดเติมน้ำแบบนี้จะไม่ได้รวมอยู่ในแผนจุดเติมน้ำของเรา

ขายขวดน้ำในงานอีเว้นท์ได้ไหม?

ได้ โดยให้ดูตามสถานการณ์ต่อไปนี้

ก) คุณเป็นพันธมิตรจุดเติมน้ำของเราและมีจุดเติมน้ำตั้งอยู่ในสถานที่ของคุณอยู่แล้ว และสามารถเตรียมน้ำดื่มเป็นจุดเติมชั่วคราวในงานอีเว้นท์นั้น ๆ ได้ เช่น คุณเป็นร้านค้า น้ำที่มีจุดเติมน้ำในร้านและไปออกงานไลฟ์เอ็กซ์โป คุณสามารถขายขวดน้ำได้โดยมีจุดเติมน้ำอยู่ในบูทของคุณด้วย

ข) เป็นอีเว้นท์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง) เช่น ตลาดในท้องถิ่น คุณสามารถขายขวดน้ำได้ถ้าคุณเข้าร่วมเป็นประจำ และเตรียมน้ำดื่มเพื่อเติมที่ไว้ร้านของคุณ

คุณไม่สามารถขายขวดน้ำในงานอีเว้นท์ที่จัดเพียงครั้งเดียวได้ หากไม่ได้เป็นพันธมิตรจุดเติมน้ำอยู่แล้ว หรือวางแผนจะใช้ขวดน้ำแทรชฮีโร่เป็นพิเศษในงาน เช่น งานเทศกาล (ในกรณีนี้กรุณาติดต่อเราโดยตรงก่อน)

สั่งขวดน้ำได้กี่ไหน?

ติดต่อ thailand@trashhero.org เพื่อรับลิงก์สำหรับแบบฟอร์มสั่งซื้อออนไลน์ อาจมีคำถามเกี่ยวกับจุดเติมน้ำของคุณ ก่อนการอนุมัติคำสั่งซื้อ

มีจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำไหม?

มี ขั้นต่ำที่ 10 ขวด หากสั่งซื้อจำนวน 60 ขวดขึ้นไป (1 ลัง) จะขายในจำนวนคุณ 60 เท่านั้น เช่น 120, 180, 240 ฯลฯ

แก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบของขวดได้ไหม?

ได้ ขั้นต่ำในการสั่งทำอยู่ที่ 540 ขวด มีสองแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ คุณสามารถเลือกอย่างไร้ข้อสงสัยหรือทั้งสองอย่างก็ได้ :

- 1) เปลี่ยนชื่อสถานที่ด้านล่างโลโก้แทรชฮีโร่ ปกติแล้วจะเขียนว่า Love Thailand คุณสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นชื่อพื้นที่ของคุณได้ (ชื่อพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช่ชื่อธุรกิจ) เช่น "Love Koh Lanta" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- 2) เลเซอร์โลโก้ของคุณเพิ่มลงไปอีกด้านของขวด โดยจะต้องได้รับการอนุมัติรูปแบบโลโก้จากแทรชฮีโร่เสียก่อน ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดของแบบ โดยประมาณอยู่ที่ 5-7 บาทต่อขวด

ทั้งนี้ ไม่สามารถทำเป็นแบบสีหรือพิมพ์ลายลงบนขวดได้ จากประสบการณ์ของเรา สีจะมีการลอกออก ทำให้เกิดไมโครพลาสติกและลูกค้าน่าไม่พอใจ

เพื่อเพิ่มลายหรือโลโก้ลงไปบนขวดโดยไม่ต้องมีขั้นต่ำ พันธมิตรจุดเติมน้ำหลายแห่งใช้การติดสติ๊กเกอร์ของพวกเขาลงไปแทน

มีขวดน้ำให้เลือกหลายสี หลายขนาด มีฉนวนกันอุณหภูมิ (เก็บร้อน/เย็น) ด้วยหรือไม่?
ณ ปัจจุบันยังไม่มี เรายังไม่มีให้เลือก

การคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหน?

การคำนวณจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงจากการเติมน้ำดื่ม ได้รับการประเมินโดยนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสเมื่อปี 2562 การค้นคว้าได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและการปล่อยคาร์บอน ในกระบวนการผลิตและการใช้(ซ้ำ)ของขวดน้ำแอทชฮีโร่ กับขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

พบว่าการเติมน้ำดื่ม (ตั้งแต่ครั้งที่ 18 เป็นต้นไป) ปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลงถึง 95% เมื่อเทียบกับน้ำดื่มแบบขวดพลาสติก และยังประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า และหลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษได้มากกว่าด้วย การค้นพบนี้ได้รับการ[ตีพิมพ์ไว้ที่นี่](#) พร้อมด้วยลิงก์เพื่อการคำนวณ ที่คุณสามารถคิดค่าผลกระทบต่อสถานะอากาศจากการใช้ขวดน้ำของตัวเอง หรือธุรกิจของคุณ

ใช้ขวดน้ำนี้ในห้องพักโรงแรมได้หรือไม่?

ได้ซี! พร้อมด้วยจุดเติมน้ำที่มองเห็นได้ง่าย ๆ นี่เป็นหนทางในการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยลดมลพิษพลาสติกและรอยเท้าคาร์บอนของคุณได้ด้วย

เรามีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จให้คุณเรียนรู้ เช่นเดียวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับแขกของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
